



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพมีนโยบายในการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

- ๑) ห้ามมิให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเด็ดขาด
- ๒) สอดส่อง กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกฯ
- ๓) หากมีกลุ่มบุคคลหรือผู้แอบอ้างว่าจะช่วยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้ง นางสาวอุบล ใจวรรณะ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๔๑๗๔๗๘๙ หรือแจ้ง ร้อยโท กิตติชัย เจริญยิ่ง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๘๕๕๘๓๘๓ หรือแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ ต่อ ๑๐๑ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ www.maesaimittraphap.go.th โดยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อผู้แอบอ้างนั้น

/หากผู้แอบอ้าง...

หากผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จะต้องรับโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ และหรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ